



ที่ ลป ๐๗๑๙/๑๑๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคน ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยให้มีการสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทราบ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเงา ได้ติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ และได้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลลักษณ์ ม่วงงาม)  
พัฒนาการอำเภอเงา

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๑๕๓๓

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	<p>๑๐ ประเด็นเน้นย้ำของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)</p>	<p>๑. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๑.๑ เร่งจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ</p> <p>๑.๒ ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ครบทุกแห่ง</p> <p>๑.๓ จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามกรอบความคิด "ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" (๕P) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ โดยต้องเป็นแผนที่มีการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>๒. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>๒.๑ การขยายผลเพิ่มเติมเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย ๑๐ ชนิด เป็น ๓๐ ชนิด (ตามฐานข้อมูลครัวเรือนที่จัดเก็บ จปฐ. ปี ๒๕๖๕) โดยส่งเสริมการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวในระดับครัวเรือนบูรณาการปลูกร่วมกับพืชสมุนไพร และไม้ผล</p> <p>๒.๒ การรณรงค์ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด ณ ที่ว่าการอำเภอ (Infographic ๘๗๘ อำเภอ) ครบทุกอำเภอ</p> <p>๒.๓ การรณรงค์ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นโดยส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวครบทุกวัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมทั้งถ่ายทอด วิถีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือน</p> <p>๓. ผ้าไทยใส่ให้สนุก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน</li> <li>- ส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติ</li> <li>- ส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและรายได้จากการจำหน่ายผ้าไทยตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น</li> </ul>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๔. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) - มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ปี ๒๕๖๖ ครอบคลุมครัวเรือน และผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๗ ครบ ๑๐๐%</p> <p>๕. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP</p> <p>๕.๑ ส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า OTOP และมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๕.๒ สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet</p> <p>๖. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๖.๑ การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระได้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๖.๒ การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเสริมอาชีพ</p> <p>๖.๓ การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา</p> <p>๗. Click ชุมชน</p> <p>๗.๑ ทบทวนกลไกและแต่งตั้งคณะทำงานในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน</p> <p>๗.๒ บันทึกรายชื่อข้อมูลในบริการของ Click ชุมชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกบริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗.๓ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อย่างน้อย ๒ ช่องทาง</p> <p>๗.๔ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ จากแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน</p> <p>๗.๕ ส่งเสริมให้มีการดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๘. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๘.๑ ทบทวนและแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกระดับ (อปท.,อำเภอ และจังหวัด)</p> <p>๘.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</p> <p>๘.๓ ลงทะเบียนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระบบจัดเก็บ บันทึกรายชื่อ และประมวลผลข้อมูล (smart BMN) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๘.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้เข้าใจตรงกัน</p>	



ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๙. กองทุนชุมชน</p> <p>๙.๑ การบริหารจัดการหนี้สินกำหนดชำระได้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๙.๒ การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหนุนเสริมอาชีพ</p> <p>๙.๓ การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท บุคคลธรรมดา</p> <p>๑๐. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีการจัดประชุม หรือมีเอกสาร หรือมีการแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำปี หมายถึง การจัดประชุมสามัญประจำปี หรือการจัดประชุมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการแจ้งให้ทราบด้วย เอกสาร</p>	
๒.	การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗	<p>- เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖</p> <p>- ตรวจสอบรายชื่อตำบลเป้าหมายให้ถูกต้อง</p>	
๓.	การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สสข.)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่มีต้องการและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต และยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ระยะเวลา ๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๓. จัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน</p> <p>๔. ดำเนินการส่งให้กรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖</p>	

ลงชื่อ            ตูลารักษ์ คำวงศ์            ผู้สรุปการประชุมฯ  
(นางสาวตูลารักษ์ คำวงศ์)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายการติดตามรับฟังสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน  
ผ่านระบบ TV พช.  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเืองาว จังหวัดลำปาง

